



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

.....

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๐๐๒	นางสาว	สุพัชรา	พรมคุณ
๐๐๔	นางสาว	อลิสรา	ผินโพธิ์
๐๐๕	นางสาว	วัฒนา	แก้งดวงดี
๐๐๗	นางสาว	สุธีรัตน์	ชัยศิริ
๐๑๑	นางสาว	ศิวพร	รัตนเนนย์
๐๑๒	นางสาว	พัชรภรณ์	แก้วคำหอม
๐๑๓	นางสาว	นุชจรี	จอนโพธิ์
๐๑๕	นางสาว	พิมพ์ชนก	เสียบสันเทียะ
๐๒๔	นางสาว	เสาวลักษณ์	ยินดี
๐๒๕	นางสาว	ปรียา	นาราช

**เลขประจำตัวสอบ**

**ชื่อ - นามสกุล**

๐๒๘	นางสาว	จุฑาภรณ์	คะสีโคตร
๐๓๐	นางสาว	วรัมพร	คงบุญ
๐๓๒	นาย	สมโภชน์	ยะสูงเนิน
๐๓๓	นางสาว	สรินทร์รัตน์	มั่งมีศรี
๐๓๔	นางสาว	หนึ่งฤทัย	ยศสระน้อย

**ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ**

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มาเข้ารับการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ	วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
<b>การประเมินครั้งที่ ๒</b> ๑. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน ๒. คิววิเคราะห์ ๓. การดำเนินการเชิงรุก	สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	<b>วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗</b> เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓ (ชั้น ๒)

**ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้**

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว และต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบการประเมินโดยเคร่งครัด

๕. ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓ จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓ หรือทาง website <http://region๓.cad.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นางสุชาดา อิชฎากร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี  
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร